

BẢN GIẢI TRÌNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Căn cứ vào thông tư 52/2012/TT- BTC ban hành ngày 05 tháng 04 năm 2012 về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán,

Kết thúc kỳ kế toán 6 tháng đầu năm tài chính Công ty có mời đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện soát xét báo cáo tài chính cho đơn vị. Về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên khi không thể tham gia chứng kiến kiểm kê các hạng mục công trình thi công dở dang của Công ty tại thời điểm 30/6/2013, Công ty Cổ phần Công trình Viettel xin giải trình như sau:

Hiện tại, Công ty CP Công trình Viettel có hơn 500 hợp đồng đang triển khai thi công dở dang. Đặc tính của các hợp đồng này là một hợp đồng bao gồm rất nhiều các công trình nhỏ, một công trình lại bao gồm nhiều hạng mục, được thi công dàn trải trên phạm vi cả nước. Ví dụ: Hợp đồng 260711 về việc thi công các trạm BTS năm 2011, số trạm theo hợp đồng gồm: 1.695 trạm 2G, 2.100 trạm 3G, 2.589 trạm Cosite (một trạm là một công trình), một trạm 2G bao gồm các hạng mục: xây dựng móng cột, xây dựng nhà trạm, thi công kéo điện, lắp dựng cột – tiếp địa, lắp đặt thiết bị BTS 2G. Do đặc tính nêu trên nên các hợp đồng thường rất khó khăn trong việc hoàn thành một cách đồng bộ, vì thế thời gian thực hiện hợp đồng bị kéo dài.

Tại thời điểm cuối kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2013, Công ty CP Công trình Viettel có tổ chức đi kiểm kê các hợp đồng thi công dở dang, tuy nhiên vì các công trình nằm rải rác trên phạm vi cả nước, địa hình thi công khó khăn nên không thể kiểm kê được toàn bộ các công trình đang thi công dở dang, Công ty chỉ tập trung kiểm kê được những hợp đồng lớn.

Theo ước tính của Công ty CP Công trình Viettel phần sản lượng dở dang của Công ty chúng tôi còn rất lớn, số dư chi phí dở dang tại thời điểm 30/6/2013

của Công ty được tập hợp đảm bảo nguyên tắc chi phí phù hợp với doanh thu, theo cân đối giữa sản lượng dở dang và chi phí dở dang của Công ty ở mức an toàn.

Trên đây là giải trình của đơn vị chúng tôi về ý kiến của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC!

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2013

GIÁM ĐỐC ✓



Đại tá
Trần Văn Hùng